

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๘/๕๕๙

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงวัฒนธรรม

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา เพิ่มเติม
- 7 ส.ค. 2566

จัดเข้าวาระ... เรื่องที่ ๓๒

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๕๔๑๖
ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอเรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น ๙๘ อัตรา ประกอบด้วย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน จำนวน ๓๘ อัตรา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม จำนวน ๕๐ อัตรา และกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน ๑๐ อัตรา รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑) เพื่อรองรับภารกิจของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ที่เพิ่มขึ้นภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract : PSC) และระบบสัญญาจ้างบริการ (Service Contract : SC) รวมถึงภารกิจด้านอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน

๒) เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม ตามนโยบายและมาตรการในการปราบปรามและยึดทรัพย์สินทรัพย์เครื่องสำอางค์ยาเสพติด

๓) เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในการประกาศจัดตั้งวัดคาทอลิกและภารกิจการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

/จึงเห็น...

จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการดังกล่าว รวมทั้งสิ้น ๙๘ อัตรา ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐเสนอ และหากส่วนราชการ มีความจำเป็นต้องสรรหาอัตราบุคลากรตั้งใหม่และสามารถบรรจุได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้ส่วนราชการพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายไว้แล้วในแผนงานบุคลากรภาครัฐไปดำเนินการเป็นลำดับแรกก่อน ทั้งนี้ ขอให้ ส่วนราชการปฏิบัติตามขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานงบประมาณกำหนด โดยคำนึงถึงหลักความ คุ่มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ และถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๘/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๐๖๑-๐ ๒๕๖๖

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดการ

โทร. ๐๖ ๒๑๕๖ ๔๙๔๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๕๒๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th